
Hverfisráð Grafarvogs 
 
Ár 2018, þriðjudaginn 10. mars var haldinn 149. fundur hverfisráðs Grafarvogs. 
Fundurinn var haldinn í Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness og hófst 
fundurinn kl. 17:04. Viðstödd eru Sigurður Hólm Gunnarsson formaður, Elísabet 
Gísladóttir, Herdís Þorvaldsdóttir og Guðbrandur Guðmundsson. Einnig sátu fundinn, 
Trausti Harðarsson áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina og Hjördís 
áheyrnafulltrúi Korpúlfa. Ásamt þeim sátu Margrét Richter deildarstjóri stoðþjónustu- 
og rekstrar hjá Miðgarði og Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir verkefnastjóri félagsauðs 
og frístunda í Miðgarði, sem einnig ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lagt fram svar samgöngustjóra við fyrirspurn Korpúlfa um bílastæði við 

Hallsteinsgarð. 
 

Eftirfarandi fyrirspurn gerð af hverfisráði Grafarvogs: 
 

Hverfisráð óskar eftir upplýsingum um áætlaðan kostnað við gerð bílastæða 
við Hallsteinsgarð í tengslum við frumhönnun sem gerð var og einnig 
hversu mörg stæði voru í þessari frumhönnun? Verkefnið var númer 9659 
og hét Bílastæði við Hallsteinsgarð. 

 
2. Fram fer umræða um ósk frá Strætó til hverfisráðsins varðandi skemmdarverk í 

Grafarvogi á leið 24. 
Frestað. 

 
3. Lagt fram yfirlit yfir styrkumsóknir í Forvarnarsjóð. 

Frestað. 
 

4. Lagðar fram leiðbeiningar til hverfisráða vegna uppstillingar á kjörseðli í 
verkefninu „Hverfið mitt“. 

 
Unnur Margrét Arnarsdóttir og Bragi Bergsson sitja fundinn undir þessum lið. 

 
- Kl. 19:15 víkur Sara Ósk Rodriquez Svönudóttir af fundinum. 
 

Fundi slitið kl. 19:23 
 

Sigurður Hólm Gunnarsson 
 

Elísabet Gísladóttir Guðbrandur Guðmundsson 
Herdís Þorvaldsdóttir 

 


